
 

การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ ๓-๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการในวันนี้  
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๒๕ ท่าน (รวมประธาน) จากทั้งหมด ๒๗ ท่าน จึงมีองค์ประชุมครบตามมาตรา ๑๒  
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่ส าคัญหลายเรื่อง สรุปดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย จ านวน ๔ ฉบับ 
ประกอบด้วย ๑) ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ๒) ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการก าหนดค่าคลาดเคลื่อนของสารส าคัญ
ที่เป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมประมง ๓) ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบน าผ่านวัตถุอันตรายที่ อย. รับผิดชอบ และ ๔) ร่างระเบียบคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับ หลังจากนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะน าไปเสนอรัฐมนตรี หรือ
อธิบดีของแต่ละหน่วยงานลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไป 

๒. หลังจากมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ อันตราย (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓  
ซึ่งก าหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ซึ่งห้ามมิให้มีการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ พอสมควร ทั้งที่เป็น
การรายงานผลการด าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้อเสนอจากบุคคลและกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ให้ขยายเวลา
บังคับใช้กฎหมาย ให้คงมติคณะกรรมการฯ (ไม่ขยายเวลา) และขอให้ทบทวนมติที่ให้ยกเลิกการใช้พาราควอต รวมทั้งมีผู้ส่ง
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางลดผลกระทบ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายให้ความเห็นอย่างกว้างขวางและมี
กรรมการส่วนหนึ่งเห็นว่าควรมีการทบทวนมติเกี่ยวกับการออกประกาศดังกล่าว  

ที่ประชุมจึงได้มีการลงมติโดยเปิดเผย โดยขณะลงมติ มีกรรมการอยู่ในห้องประชุมจ านวน ๒๔ ท่าน มีผู้เห็นด้วยกับ
การทบทวนมติ จ านวน ๔ ท่าน และไม่เห็นด้วย จ านวน ๒๐ ท่าน ที่ประชุมจึงมีมติโดยเสียงส่วนใหญ่ว่า ในชั้นนี้ยังไม่สมควร
ทบทวนการออกประกาศท่ีให้ยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เนื่องจากประกาศเพ่ิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ และมีการฟ้องคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง จึงเห็นควรมอบหมายกรมวิชาการเกษตรและ
กระทรวงสาธารณสุขน าข้อมูลและข้อสังเกตจากคณะกรรมการไปพิจารณาด าเนินการและรายงานคณะกรรมการต่อไป 

๓. กรมวิชาการเกษตรเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต 
การน าเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรา ๑๕ และการก าหนดให้มีระบบมาตรฐาน ISO ประกอบกับมีผู้แสดง
ความคิดเห็นต่อร่างประกาศท้ังที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นจ านวนมาก จึงมีมติมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร 
น าข้อสังเกตดังกล่าวของคณะกรรมการไปพิจารณาทบทวน และให้แจ้งผลการทบทวนในประเด็นที่มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วย
ให้ฝ่ายเลขานุการทราบเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการต่อไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (GMP) จ านวน ๑ คณะ  


